

TIẾP THỊ SẢN PHẨM CỦA BẠN VỚI NHÃN HIỆU COTTON ÚC



AUSTRALIAN
COTTON

NHÃN HIỆU COTTON ÚC

sẽ được sử dụng trên các
sản phẩm có ít nhất 95%
cotton Úc.



AUSTRALIAN
COTTON BLEND

NHÃN HIỆU CÔNG THỨC COTTON ÚC

sẽ được sử dụng trên các sản
phẩm có ít nhất 60% cotton
Úc. Cotton Úc có thể được pha
trộn với một loại sợi khác hoặc
cotton có nguồn gốc khác.

THƯƠNG HIỆU COTTON ÚC MÀ CHÚNG TÔI ĐẠI DIỆN

Thương hiệu Cotton Úc được xây dựng dựa trên các giá trị của người nông dân và ngành công nghiệp của chúng tôi... tự nhiên là của Úc và đại diện cho chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn cao nhất về môi trường và xã hội.

Thương hiệu đại diện cho các gia đình trồng cotton của Úc, những người gieo hạt và nuôi dưỡng những cây trồng tạo ra một số sợi cotton tốt nhất, sạch nhất trên thế giới đồng thời chăm sóc hành tinh của chúng ta và sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên hơn bao giờ hết.

NHÃN HIỆU COTTON ÚC

Các Nhãn Hiệu Cotton Úc thuộc Cotton Australia, cơ quan cao nhất phụ trách ngành trồng cotton của Úc. Các nhãn hiệu này đã trở thành một biểu tượng dễ nhận biết đối với những người tiêu dùng muốn có các sản phẩm được trồng bền vững để hỗ trợ nông dân Úc. Những nhãn hiệu này được cung cấp miễn phí cho các đối tác trong chuỗi cung ứng nào tìm nguồn cung ứng Cotton Úc và đáp ứng các yêu cầu của Cotton Australia.

AI CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC NHÃN HIỆU NÀY?

Đối với các thương hiệu và nhà bán lẻ Nhãn Hiệu Cotton Úc có thể được sử dụng để nhận dạng và quảng cáo các thành phẩm có chứa lượng cotton Úc theo yêu cầu.

Đối với các nhà máy kéo sợi và sản xuất vải Các Nhãn Hiệu Cotton Úc có thể được sử dụng để quảng cáo các loại sợi và vải có chứa lượng Cotton Úc theo yêu cầu.

THƯƠNG HIỆU COTTON ÚC

CÁCH ĐĂNG KÝ

Để đăng ký sử dụng Nhãn Hiệu Cotton Úc, các thương hiệu, nhà bán lẻ và nhà sản xuất các sản phẩm, sợi và vải cotton Úc phải:

- > Đảm bảo Cotton Úc được giữ riêng biệt về mặt vật lý ở mọi giai đoạn sản xuất
- > Gửi đơn đăng ký trực tuyến
- > Cung cấp bằng chứng truy xuất nguồn gốc yêu cầu tối thiểu

Mỗi sản phẩm mới được làm từ Cotton Úc phải có một đơn đăng ký mới.

CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐƯỢC CHẤP THUẬN

Một khi đơn đăng ký được chấp thuận, đương đơn phải:

- > Ký một thỏa thuận cấp phép cho phép sao chép Nhãn Hiệu Cotton Úc
- > Gửi bất kỳ artwork hoặc tài liệu tiếp thị nào mang Nhãn Hiệu Cotton Úc để được duyệt
- > Gửi một mẫu thành phẩm cho Cotton Australia

Khi được chấp thuận, việc sử dụng Nhãn Hiệu Cotton Úc được miễn phí.

THẺ TREO VÀ TÀI LIỆU TIẾP THỊ

Có artwork cho thẻ treo để giúp kể câu chuyện về cotton Úc cho khách hàng. Nó được cung cấp miễn phí.



THÔNG TIN BỔ SUNG

Để biết thêm thông tin hoặc để lấy liên kết đến các mẫu đơn đăng ký, vui lòng gửi email đến cotton2market@cotton.org.au hoặc truy cập www.australiancotton.com.au